



สมาชิกกลุ่ม 5

- 1.นางชุติกาญ์ สะอาด 571591321037
- 2.นางนันทกา บุญสูง 571591321038
- 3.นางสาวสุพรรณา เทาศิริ 571591321039
- 4.นางสาวประกาย นาคยอง 571591321040
- 5.นางสาวคำพันธ์ ชินวงศ์ 571591321041
- 6.นางสาวจินตนา ไชยชนะ 571591321042
- 7.นางสาวนุชจนาถ ชาวเชียงตุง 571591321044
- 8.นางลัดดาวัลย์ แก้วรักษา 571591321045





พัฒนาการเด็กวัย 2 ขวบ - 2 ขวบครึ่ง

พัฒนาการของเด็กวัยนี้ เริ่มเดินเป็นจังหวะได้ดี มั่นคงขึ้น และชอบกวาดตาไปรอบๆ ขณะเดิน ชอบฟังนิทาน และสนใจที่จะเปิดหนังสือเล่น ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจโลกที่กว้างขึ้น สำหรับเด็กการพาไปเปิดหูเปิดตาที่สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น หรือสวนสัตว์บ้าง เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ และ ให้เด็กสัมผัสกับโลกกว้างอย่างเต็มที่

เด็ก ในวัยนี้กำลังซน และช่างเจรจามากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้นจึง ทำให้เด็กเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว และการใช้ภาษาของเด็กก็ดีขึ้นมาก ฉลาดเรียนรู้-เริ่มนับเลข 1-2 ได้, ด้านการเรียนรู้-จำพยัญชนะได้ 1-2 ตัว,จดจำเรื่องราวต่างๆ ได้นานขึ้น, เริ่มเข้าใจเรื่องเวลาและตอบสนองต่อคำว่า “เดี๋ยวเดี๋ยว” “รอแป๊บหนึ่งนะ” ได้, เข้าใจความหมายของคำว่า ใหญ่-เล็ก นุ่ม-แข็ง, ฉลาดเคลื่อนไหว ยืนด้วยขาข้างเดียวได้ครู่หนึ่ง, เดินขึ้นบันได แต่ยังสลับเท้าไม่ได้ เดินถอยหลังได้คล่อง เรียนรู้จากการเลียนแบบผู้ใหญ่ โกลั้วตัว เช่น ทำท่าทางแบบที่เคยเห็นผู้ใหญ่ทำ, คิดและทำ ในสิ่งที่ตนต้องการ, มีสมาธิในการเล่นมากขึ้น จำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น, บอกสีได้ถูกอย่างน้อย 1 สี

www.enfababy.com



วีดีโอพัฒนาการของเด็กวัย 2 ขวบถึง 2 ขวบครึ่ง



ช่วงอายุ 25-29 เดือน

www.thaichildderelopment.com

กิจกรรมและสื่ออุปกรณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 2 ขวบ ถึง 2 ขวบครึ่ง

กิจกรรมการปั้นดินน้ำมันหรือแป้งโดว์

เป็นการส่งเสริมพัฒนาากล้ามเนื้อมือ - กล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่อปูพื้นฐานก่อนเด็กจะเริ่มเรียนขีดเขียนในปีต่อไป ให้โอกาสเค้าได้ใช้มือเยอะๆ

<http://th.theasianparent.com/พัฒนาการเด็กวัย-2-ขวบถึง-2-ขวบครึ่ง-และเทคนิคส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/>



<http://www.mamimemo.com/index.php/blog/mami-momo-blogs/item/360-playdough>

กิจกรรมการโยนรับลูกบอล

เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจก็มากขึ้น ความมั่นใจที่มากขึ้นมีผลกับการเรียนรู้เรื่องอื่นทั้งหมด การได้ออกกำลังกายรับออกซิเจนเข้าร่างกายมากๆ ทำให้สมองปลอดโปร่ง แล้วการเคลื่อนไหวร่างกายสองข้างอย่างสมดุลย์ก็ทำให้เส้นใยสมองเชื่อมต่อกัน ได้เป็นอย่างดี

<http://th.theasianparent.com/พัฒนาการเด็กวัย-2-ขวบถึง-2-ขวบครึ่ง-และเทคนิคส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/>



กิจกรรมการเล่านิทาน

เป็นการส่งเสริมในเรื่องของภาษา การฟัง และความเข้าใจ ในการสื่อสาร นอกจากการพูดคุยกับเด็ก ๆ เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวแล้ว อ่านนิทาน ให้เด็กฟังทุกวัน ก่อนนอนเป็นเวลาที่ดี ทำให้เป็นกิจวัตร เรื่องการอ่านถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งจำเป็นมาก สำหรับการจับใจความและการเรียนในอนาคต

<http://th.theasianparent.com/พัฒนาการเด็กวัย-2-ขวบถึง-2-ขวบครึ่ง-และเทคนิคส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/>



http://home.kku.ac.th/daycare/index.php?option=com_lightgallery&view=list&cid=2&Itemid=17



บล็อกไม้ - ตัวต่อที่เหมาะสมตามวัยจะทำให้เจ้าหนูเกิดไอเดียต่อยอดได้สารพัด และด้วยสีสันสดใสยิ่งทำให้เป็นจุดสนใจ ทั้งต่อยอดได้ตามจินตนาการ และแกะรื้อในเวลาเดียวกัน คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกบล็อกไม้ที่ไม่หนักเกินไปและได้คุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งอาจจะซื้อแบบที่มีจำนวนชิ้นมากหน่อยเพื่อการต่อยอดชิ้นงานขนาดใหญ่ ซึ่งจะดีกับลูกมากกว่า

อ้างอิง

<http://www.rakluke.com/article/5/21/1785/กิจกรรมสำหรับเด็กวัย-1-3-ปี>

ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการทักษะด้านสติปัญญา

กล่องหยอดบล็อกทรงต่างๆ

การเล่นหยอดบล็อก

ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย ทั้งกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก ในการเล่นบล็อกแต่ละครั้ง เด็กจะต้องไปหยิบบล็อกหรือเคลื่อนย้าย หอบหิ้วบล็อกและต้องจัดเก็บหลังจากเล่นเสร็จแล้ว เด็กต้องใช้กำลังและออกแรง ได้ใช้กำลังของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทำให้เด็กได้รับการพัฒนากล้ามเนื้อในส่วนแขน ขา และลำตัว ส่วนการหยอดบล็อกเด็กต้องวางบล็อกลงให้ตรงกับช่องตามรูปร่างหรือรูปทรงนั้น ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาในด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา ซึ่งเป็นการพัฒนาในด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก

พัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปทรง รูปร่างเช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม เครื่องวงกลม วงรี ฯลฯ การเล่นหยอดบล็อก เด็กจะต้องสังเกตและนำบล็อกส่วนที่เป็นส่วนย่อยนำไปวางให้ตรงกับช่องว่างให้ถูกต้อง ดังนั้นเด็กจึงได้ฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปทรง รูปร่างได้เป็นอย่างดี

ที่มา www.pantown.com





สื่อที่ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก

2 ขวบ - 2 ขวบครึ่ง

กล่องวิเศษ

นำกล่องหรือลังที่ไม่ใช้แล้ว มาติดกระดาษสีให้สวยงาม จากนั้นนำสิ่งของที่แตกต่างกัน รูปทรง พื้นผิวที่แตกต่างกัน มาใส่ไว้ในกล่องวิเศษ ประมาณ 1-2 ชิ้น แล้วให้เด็กแต่ละคนออกมาหน้าชั้นเรียน แล้วเอามือสัมผัสกับสิ่งของที่อยู่ในกล่อง จากนั้นให้เด็กๆช่วยกันตอบ ว่าของที่อยู่ในกล่องมีอะไรบ้าง

ประโยชน์

1. เด็กในวัยนี้มีความอยากรู้อยากเห็น เมื่อเขาได้สัมผัสพื้นผิวก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้และเกิดจินตนาการ
2. มือได้จับและสัมผัสทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้พัฒนา
3. เด็กเกิดการเรียนรู้เรื่องภาษา
4. เกิดความสนุกสนานทำให้เด็กได้มีสังคมทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

Speeding-Car-รางไม้รถวิ่งแสนสนุก-ของเล่นเสริมพัฒนาการ



ปล่อยรถวิ่งลงรางพาเพลิดเพลิน... ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กตัวนี้ ให้เด็กได้สนุกสนาน และสังเกตไปกับลูกบอลที่กลิ้งไปหน้า ไปหลัง พลิกคว่ำกลับหัวลงจากชั้นบน จนถึงด้านล่าง เป็นของเล่นที่ฝึกการสังเกต และความเข้าใจในกลไก

www.braintoyshop.com

กิจกรรมการกระโดดสองขาอยู่กับที่

เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและการสื่อสาร การใช้ประสาทรับรู้เคลื่อนไหวเป็นกระบวนการ พัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ประสาทรับรู้ โดยครูจับมือเด็กพาเด็กทำก่อน แล้วค่อยให้เด็กได้ทำเอง เมื่อเด็กทำได้ เด็กจะเกิดความสนุกสนาน

http://childhood6major.blogspot.com/2013/12/blog-post_2726.html



